



วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559

### การเตรียมข้อมูลประกอบการจัดสร้างเตาเผาขยะ

สำนักงานวิทยาลัยสารสนเทศเพชรบุรี ได้ประสานในเรื่องการจัดสร้างเตาเผาขยะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เสนอ คำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2560 ในการจัดสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษทั้ง 3 วิทยาเขตไว้แล้ว ซึ่งต้องรอการ พิจารณาจากสำนักงบประมาณอีกครั้งว่าจะจัดสรรงบประมาณให้หรือไม่ และเพื่อจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานไว้ ประกอบการจัดสร้างเตาเผาขยะ งานสวน สนามและภูมิทัศน์ได้ดำเนินการสำรวจปริมาณขยะ ซึ่งจะต้องดำเนินการ จำแนกประเภทขยะ เพื่อกำหนดขนาดของเตาเผาที่จัดสร้าง โดยให้จำแนกขยะเป็น ประเภท ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	รายการ	วิธีการทำลาย	หมายเหตุ
1	ขยะเคมี	ขวดใส่สารเคมี/สเปรย์/กระป๋องสี	ไม่สามารถทำลายได้ด้วยวิธีการเผา	
2	ขยะเปียก	เศษอาหาร	ไม่สามารถทำลายได้ด้วยวิธีการเผา	จำหน่ายให้กับคนเลี้ยงสัตว์
3	ขยะรีไซเคิล	ขวดพลาสติก/ขวดน้ำ	ไม่สามารถทำลายได้ด้วยวิธีการเผา	ให้คัดแยกและจำหน่าย
4	ขยะทั่วไป	ถุงพลาสติก/กระดาษ	เผาในเตาเผา	
5	ขยะแห้ง	เศษไม้/ใบไม้/หญ้าแห้ง	เผาในเตาเผา	

จากรายงานปริมาณขยะของวิทยาลัยสารสนเทศเพชรบุรี ที่งานสวน สนามและภูมิทัศน์ ได้สำรวจระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 - 15 พฤศจิกายน 2558 รวม 7 วัน หรือ 1 สัปดาห์พบว่า มีปริมาณขยะรวม 9,169 กิโลกรัม หรือคิดเป็นปริมาณขยะต่อวันเท่ากับ 1,310 กิโลกรัม ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการคัดแยกขยะตามประเภทในตารางที่ปรากฏ ข้างต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณขยะที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด วิทยาลัยสารสนเทศเพชรบุรีจึงมอบหมายให้งานสวน สนามและภูมิทัศน์ประสานกับคนเก็บขยะ ให้คิดปริมาณขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก/ขวดน้ำ/กระดาษ) ที่คัดแยกออกมา ในแต่ละวันรวม 7 วัน ว่ามีปริมาณเท่าใด จากนั้น จึงนำมาหักออกจากปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ทราบปริมาณ ขยะที่วิทยาลัยสารสนเทศเพชรบุรี จะต้องนำเข้าเตาเผาในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการคำนวณ ขนาดของเตาเผาที่เหมาะสมต่อไป



## ตักบาตรยามเช้า

ขอเชิญตักบาตรยามเช้า โนโครงการทำบุญ  
ทำทาน ทำวัตรเย็น ได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ โดยพระจะ  
มารับบาตร เวลา 06.30 น. ณ ลานจัน หอพักนักศึกษา



## ทำวัตรเย็น

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจร่วม  
กิจกรรม “ทำวัตรเย็น” ภายใต้โครงการทำบุญ ทำทาน  
ทำวัตรเย็น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ เวลา  
18.00 น. ณ ห้อง ร.2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 2  
กิจกรรมเป็นการสวดมนต์เพื่อรำลึกถึงคุณพระพุท  
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ นิ่งสมาธิ และแผ่เมตตา  
ใช้เวลาประมาณ 30 นาที



## บัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย งานหอพัก  
นักศึกษา ได้ประสานงานในส่วนของงานประกันอุบัติเหตุ  
กลุ่ม กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
ประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้ ทางบริษัทได้จัดส่งบัตร  
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม มาที่ห้องพยาบาลและได้ทำการ  
จัดส่งไปตามคณะวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาที่ต้องการรับบัตรประกันอุบัติเหตุ  
สามารถรับบัตรได้ที่ผู้แทนคณะวิชา ดังนี้

- \* คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ติดต่อคุณชาติรี คำเอก
- \* คณะวิทยาการจัดการ  
ติดต่อคุณปริญญา บุตรอยู่
- \* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ติดต่อคุณบุญช่วย จันทรเฮ้า

## ฟุตบอล 7 คน ทำเพชรคัพ ครั้งที่ 13

รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน  
ทำเพชรคัพ ครั้งที่ 13 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม  
2559 จับสลากแบ่งสาย ณ ห้องคอมมอนรูมหอพัก 2  
วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 19.00 น. เริ่มการแข่งขัน  
วันที่ 26 มกราคม 2559

**\*\*\*หมายเหตุ รับใบสมัคร และสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่  
หอพัก 1,2**

